

ศาลไม่รับไต่สวนมือบสวนยาง ตร.เจอ'นอต'กระชับพท.เหลว

'ทางหลวง'ส่งเครื่องจักรหนักเร่งซ่อมทางเบี่ยง
ชั่วคราว 30 กม. เหตุ'มือบสวนยาง'ปิดถนนเพชรเกษม
วันที่ 5 ขณะที่ศาลไม่รับไต่สวนอุทธรณ์กลุ่ม
ผู้ชุมนุม แก่นนำเรียกร้องปล่อยการ์ดโดยไม่มี
เงื่อนไข ตร.รวบ'ส.อ.'พร้อมปืน (อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 1

มือบสวนยาง

มือบสวนยางปิดถนนวันที่ 5

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านจากภาคใต้เครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์ม น้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ยังปักหลักชุมนุมที่บริเวณริมถนนเพชรเกษม ระหว่างหลัก กม.ที่ 415-416 โดยตั้งเวทีปราศรัยด้านข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านศรีนคร หมู่ 7 ต.ช้างแรกรอ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นวันที่ 5 หลังจากรัฐบาลไม่รับเงื่อนไขข้อเรียกร้อง 5 ข้อ โดยเฉพาะเงื่อนไขเวลาในการมอบเงินปัจจัยการผลิตให้กับชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

สำหรับบรรยากาศการชุมนุมมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมอย่างเข้มงวดรอบพื้นที่การชุมนุม ส่วนการเดินทางขึ้นลง 14 จังหวัดภาคใต้โดยผ่านถนนเพชรเกษม รถทุกชนิดต้องใช้เส้นทางเบี่ยงสายบางสะพาน-หนองหัดโท

ศาลไม่รับไต่สวนอุทธรณ์มือบ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณถนนเพชรเกษมขาออกไปใน ต.ทองมั่งคลอ.บางสะพาน และพื้นที่ ต.ช้างแรกรอ.บางสะพานน้อย ถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม.ได้คุมตัวผู้ที่เดินทางไปร่วมชุมนุมหลายรายไปดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ร.บ.ปภ.) ฐานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 49 ขณะที่ตำรวจภูธร จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียกไต่สวนอุทธรณ์เพื่อออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรณีมือบสวนยางปิดถนนเพชรเกษม

โดยศาลพิเคราะห์ มีคำสั่งไม่ไต่สวนอุทธรณ์ตามคำร้องดังกล่าว เนื่องจากการใช้ถนนเพชรเกษมยังมีเส้นทางเบี่ยงสายบางสะพาน-

หนองหัดโท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทาง ทั้งนี้ตำรวจอาจยื่นคำร้องไต่สวนได้อีก

ด้านแกนนำภาคีเครือข่ายได้แถลงข่าวเรียกร้องให้ตำรวจปล่อยตัวการ์ดทั้งหมดที่ถูกจับกุมโดยไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากพื้นที่ที่ถูกจับกุมเป็นพื้นที่นอกเขตประกาศ ตาม พ.ร.บ.ปภ. และขอประณามกรณีตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้การ์ดที่ถูกจับกุมเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับการยุติการชุมนุมเรียกร้องของชาวสวนยาง

'พวจ.' ยันไม่สลายกลุ่มผู้ชุมนุม

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดไม่มีนโยบายสลายการชุมนุม ขณะนี้มีความพยายามในการปั่นกระแสในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้เฟซบุ๊ก ปลูกกระแสจะมีการเข้าสลายการชุมนุมโดยตำรวจชุดควบคุมฝูงชน และทำร้ายประชาชน ยืนยันว่า ส่วนตัวไม่ชอบความรุนแรงและไม่ต้องการสลายการชุมนุมอย่างแน่นอน และเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะยุติได้ด้วยวิธีการเจรจา เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม หากดำเนินการได้ ต้องเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการไตรภาคี โดยเฉพาะประเด็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ไร้เอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน

'ผู้กองบูเคียม' โผล่บางสะพาน

เวลา 10.00 น. ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล หรือผู้กองบูเคียม นักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลได้เดินทางมาที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า สภ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยแต่งเครื่องแบบทหารชุดลายพรางยืนสงบนิ่งเป็นเวลานานโดยมีชาวบ้านซึ่งเป็นกองเชียร์เดินทางมาให้กำลังใจ 6 คน ทั้งนี้หลังจากสื่อมวลชนได้เข้าไปสอบถามได้รับแจ้งว่า ต้องการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและต้องการเดินทางมาขอตัวตามประกาศใช้ พ.ร.บ.ปภ.ในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย และต้องการพบกับ พล.ต.ต.ธเนษฐ สุนทรสุข ผบ.ภ.จว.

ประจวบคีรีขันธ์ แต่ไม่ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่

จับ'ส.อ.'พกปืน-เด็ก 16 ชุกบีม

เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ธเนษฐกล่าวว่า ได้จับกุม ส.อ.วิษณุ จันทร์สงฆ์ อายุ 40 ปี อยู่ที่ ต.ช้างแรกรอ.บางสะพานน้อย พร้อมของกลางอาวุธปืนขนาด 9 มม. ทะเบียน 54243457 จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืน 10 นัด หลังจากตำรวจตั้งด่านตรวจริมถนนเพชรเกษม ต.ช้างแรกรอ.บางสะพานน้อยได้จับกุมเยาวชนอายุ 16 ปี พร้อมระเบิดปิงปองและระเบิดขวด จับกุมนายเอกพล ยันตะสี อายุ 25 ปี และนายกิตติคุณ คำพร อายุ 27 ปี ทั้งสองเป็นชาว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตามข้อหาผิด พ.ร.บ.ปภ. หลังจากผู้ต้องหาทั้งหมดมีจักรยานยนต์พร้อมของกลางมุ่งหน้าไปยังจุดชุมนุมที่บ้านศรีนคร

ชาวบ้านในพื้นที่ค้านปิดถนน

ขณะที่บริเวณ ริมถนนด้านข้างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ริมถนนสายเทศบาล-หนองหัดโท เขตเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ชาวบ้านได้เดินทางมารวมตัวเพื่อแสดงพลัง พร้อมขู่ว่าจะคัดค้านการปิดถนนเพชรเกษม ระหว่างหลัก กม.ที่ 415 นานกว่า 5 วัน ที่บริเวณด้านข้าง รพ.สต.บ้านศรีนคร เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนกรณีมีรถยนต์จำนวนมากใช้เส้นทางเบี่ยงสายบางสะพาน-หนองหัดโท ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักต่อเนื่องและทำให้วิศวกรจราจรชำรุด นอกจากนั้นแกนนำที่มาชุมนุมเป็นคนนอกพื้นที่ ทำให้ไม่สนใจความเสียหายด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อเกิดขึ้น

ชี้ชุมนุมยึดเยื่อกระทบท้องเที่ยว

นายประกิตติ อาจพันธ์ นายกสมภาคธุรกิจท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า การชุมนุมของเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ต่อเนื่อง 5 วัน ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อท้องเที่ยวของ จ.ประจวบคีรีขันธ์เพราะนักท่องเที่ยวออกพื้นที่เกรงว่าหากเดินทางแล้วจะได้รับความกระทบจากการชุมนุม ซึ่งจุดที่ชุมนุมปิดถนนอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดคือ อ.บางสะพานน้อย ดังนั้นการเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภออื่น ๆ ยังคงสะดวกปลอดภัยทั้งอำเภอหัวหิน ปรานบุรี ภูเขาหัวหิน อำเภอเมือง ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากอยู่ใน อ.บางสะพานและบางสะพานน้อย เช่น หาดบ้านกรูด หาดบางเบ็ด เกาะทะลุ เริ่มมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมและภาครัฐ สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยเร็ว เพราะหากการชุมนุมยังยืดเยื้อธุรกิจท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

ชม.เร่งด่วนจราจรติดขัดหนัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้การจราจรบนเส้นทางสายบางสะพาน-หนองหัดโท สภาพการจราจรติดขัดอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพราะผิวการจราจรชำรุดจากการแบกน้ำหนักของรถขนาดใหญ่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทาง ส่วนรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการขนส่ง ผลกระทบต่อสินค้าบางชนิดที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน และกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์โดยด่วน นอกจากนี้ยังมีรถยนต์จำนวนมากจอดข้างทางกีดขวางการจราจรเนื่องจากยางล้อถูกตะปูเรือใบ

'ทางหลวง' เร่งซ่อมทาง 30 กม.

นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ หัวหน้าหมวดการทางประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กรมทางหลวงได้สั่งการให้หมวดการทางประจวบฯ ทับสะแก และบางสะพาน จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมนำเครื่องจักรหนักเร่งซ่อมผิวการจราจรในเส้นทางเบี่ยงระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร เนื่องจากถนนมีหลุมลักษณะใหญ่จำนวนมาก ส่วนการซ่อมต้องปิดผิวการจราจรให้เหลือทางเดียว ทำให้เจ้าหน้าที่มีอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากเพราะมีรถจำนวนมากใช้เส้นทางตลอดเวลา สำหรับการดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจร จะต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปิดผิวการจราจรบนถนนเพชรเกษม

ตร.กระชับพื้นที่เหลว

ต่อมาเวลา 16.30 น. ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนกว่า 2,000 นาย เข้ากระชับพื้นที่บริเวณถนนเพชรเกษมขาช่องใต้ บริเวณรอยต่อ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย เพื่อขอคืนผิวการจราจรจากกลุ่มผู้ชุมนุมมือบยาง แต่มีปัญหากลุ่มผู้ชุมนุมระดมยิงหัวนอต ลูกแก้ว พร้อมใช้ระเบิดปิงปองจุดพลุ ใส่ตลอดเวลา ขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเร่งตัดต้นไม้ที่ขวางถนน ทำให้ตำรวจต้องถอยร่นออกมาในระยะห่างจากจุดที่กักรัดปิดถนนประมาณ 200 เมตร ทำให้ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว โดยตรงกำลังไว้อย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศในการชุมนุมของภาคีเครือข่ายที่เวทีปราศรัยยังคงคึกคัก มีชาวบ้านกว่า 500 คน ปักหลักเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่หลังตำรวจเข้าสลายการชุมนุมแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้ชาวบ้านร่วมกันร้องเพลงและรำวงกันอย่างสนุกสนาน โดยแกนนำได้ปราศรัยปลุกระดมให้ชาวบ้านออกมาชุมนุมเพื่อคัดค้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ ด้านตำรวจปราบจลาจลได้ถอยร่นมาที่จุดตรวจบ้านธรรมรัตน์ ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากเวทีปราศรัยประมาณ 2.5 กิโลเมตร เพื่อรอคำสั่งอีกครั้ง

ขึ้นทะเบียนขอเงินรัฐ 1.1ล.ราย

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อขอรับการช่วยเหลือเงินค่าปัจจัยการผลิตในอัตราไร่ละ 2,520 บาท ไร่ละไม่เกิน 25 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราขึ้นทะเบียนแล้ว 1,193,332 ราย ในพื้นที่ 69 จังหวัด เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้เบื้องต้น โดยบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว 980,000 ครัวเรือน มีพื้นที่เปิดกรีด 12.5 ล้านไร่ แบ่งเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 682,500 ครัวเรือน ซึ่งแจ้งให้กับคณะกรรมการระดับตำบลเพื่อตรวจสอบพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ โดยตรวจสอบพื้นที่แล้ว 56,000 ไร่ เกษตรกรได้รับใบรับรองแล้ว 30,000 ราย มีเกษตรกรรับเงินแล้ว 23,665 ราย วงเงิน 578 ล้านบาท

เผยมือบไม่มีเอกสารสิทธิ 35 ราย

ส่วนเอกสารสิทธิที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบ่งเป็นพื้นที่ในป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 36,023 ราย มีพื้นที่รวม 44,900 ไร่ เป็นพื้นที่เปิดกรีด 318,000 ไร่ โดยให้กรมป่าไม้เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิการใช้พื้นที่ป่า และมีเกษตรกรที่มีเอกสารการเสียภาษีพื้นที่แต่ไม่มีผู้รับรอง 40,322 ราย พื้นที่ 776,902 ไร่ โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้จัดการรับรองเอกสารให้สมบูรณ์ สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียกร้องในด้านเอกสารสิทธินั้น จากข้อมูลพบว่ามีเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิเพียง 35 ราย และได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ชุมนุมแล้ว ซึ่งการสนับสนุนเงินค่าปัจจัยการผลิตจะสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยกรมป่าไม้จะเป็นผู้จัดการในพื้นที่ของกรมป่าไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

สำหรับมาตรการจัดการยางกลางน้ำ ขณะนี้มีสหกรณ์การยางเสนอโครงการเพื่อขอกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา รวม 6,600 ล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเรื่องต่อ อ.ก.ส.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินใน 5,000 ล้านบาท ตามโครงการต่อไป ส่วนการตรวจสอบการใช้ยางพาราของภาครัฐ จากการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานของรัฐมีโครงการใช้ยางรวม 14 โครงการในปีงบประมาณ 2557 รวมวงเงิน 5,800 ล้านบาท ใช้ยางพาราประมาณ 6,300 ตัน โดยคาดว่าจะในปีงบประมาณ 2558 จะขยายโครงการการใช้ยางในหน่วยงานของรัฐให้มากขึ้น